
“ณัทชลัช” ขอภาครัฐพิจารณาบรรจุวิ่งเป้ียวในการ

แขงขันกีฬาระดับชาติ เพื่อความยั่งยืน

นายณัทชลัช ผดุงสรรพ นายกสมาคมวิ่งเป้ียวประเทศไทย กลาววา ปัจจุบันวิ่งเป้ียวเป็นกีฬาไทยที่เขาสูขัน้วิกฤตที่

จะสูญหายไปจากประเทศไทยแลว เน่ืองจากเด็กไทยไมใหความสนใจ ไมมีเด็กที่เลนกีฬาชนิดน้ีในโรงเรียน ตอนพัก

กลางวัน หลังเลิกเรียน ตอนเย็นลานกีฬาในหมูบานหรือสวนสาธารณะอีกแลว เด็ก ๆ จะคิดวาถาเลนวิ่งเป้ียวเอา

เวลาไปเลนกีฬาสากลอื่น ๆ ดีกวาเพราะจะทําใหสามารถตอยอดไปเป็นนักกีฬาเขต นักกีฬาจังหวัด หรือเป็นนักกีฬา

อาชีพไดอีกดวย ซึ่งเป็นที่นาเสียดายเพราะวิ่งเป้ียวเป็นกีฬาที่สนุกมากทัง้คนเลนและคนเชียร

นายณัทชลัช ผดุงสรรพ กลาวอีกวา สิ่งที่นาเป็นหวงที่สุดของกีฬาไทยชนิดน้ีคือ คนทัง้ประเทศแทบจะไมรูจัก

วิ่งเป้ียวแลว เคยถามเด็ก ๆ สวนใหญ 90% ไมรูจัก สวนผูใหญหรือผูสูงอายุบางคนคุนชื่อ หลายคนรูจักแตจําไมได

แลววากติกาเป็นอยางไร ทําใหไมสามารถน่ิงเฉยได จึงไดจัดการแขงขันวิ่งเป้ียวชิงแชมป ประเทศไทย ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในระดับประถม

ศึกษา ครัง้ที่ 1 ขึ้นในปี 2561 และกอตัง้สมาคมวิ่งเป้ียวประเทศไทยขึ้น จดทะเบียนวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 จาก

นัน้ไดจัดการแขงขันวิ่งเป้ียวชิงแชมป ประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน เป็นปีที่ 2 ติดตอกัน ซึ่งในปี 2562 เพิ่มการ

แขงขันรุนมัธยมศึกษาอีกดวย ทัง้น้ีก็เพื่อเป็นการอนุรักษ รักษา ใหวิ่งเป้ียวกลับมาเป็นที่นิยมเชนในอดีต

“ตัวผมเองอยากเสนอไปยังหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่รับผิดชอบจัดการแขงขันกีฬา อาทิ กีฬานักเรียนนักศึกษาแหง

ชาติ, กีฬา สพฐ., กีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น, กีฬาจังหวัด, กีฬาเยาวชนแหงชาติ หรือกีฬาแหงชาติ

เป็นตน ขอความอนุเคราะหพิจารณาบรรจุกีฬาวิ่งเป้ียวเขาในการแขงขัน หากมีการแขงขันวิ่งเป้ียวในกีฬาทางการ
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ของประเทศ ก็จะทําใหเกิดการอนุรักษ สงเสริม อยางถูกวิธี เพราะโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยตองตัง้ชมรมผลิตนัก

กีฬา มีการรับสมัครนักกีฬาทุน เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆ เด็ก ๆ ก็จะสนใจกีฬาไทยชนิดน้ีมากขึ้น ทําใหเกิดความมัน่คง

อยางยัง้ยืน ในปี 2564 สมาคมฯ มีโครงการจะจัดการแขงขันวิ่งเป้ียวระบบลีก ในชื่อ “วิ่งเป้ียวไทยแลนดลีก” ใน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา เป็นการนํารองพัฒนาสูลีกอาชีพ เป าหมายสูงสุดคือพัฒนาวิ่งเป้ียวใหเป็นกีฬาสากล

สัญชาติไทยอีกหน่ึงชนิด เพื่อความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน” นายณัทชลัชกลาว///.


